

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 02-241 1184 , 086-476 9288 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1181 ราคา 10.00 บาท

“ประยุทธ์” พร้อมช่วย สปป.ลาวเต็มที่ เผยปัญหาใหญ่ที่รออยู่คือการฟื้นฟู

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซินน้ำน้อย ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว แดกว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ตนได้พูดคุยกับนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ท่านก็ขอบคุณ ก็บอกกับท่านไปว่าตนก็เป็นกังวลร่วมกับท่านตั้งแต่วันก่อนช่วง ลมพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ท่านก็ดีใจตื่นต้น และตนก็ได้ขอบคุณทาง สปป.ลาวซึ่งเป็นประเทศแรกที่ส่งคนมาช่วยภารกิจช่วยเหลือ 13 คนทีมหมูป่า อะคาเดมี่ ไม่ใช่เรื่องที่เขาส่ง คนมาช่วยเหลือ แล้วเราต้องส่งคนกลับไปช่วย แต่ใครเดือดร้อนก็ต้องดูแล เมื่อวานนี้รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือไปก่อนหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานข้าวของ ต่างๆ พอสมควร รวมถึงภาคเอกชนได้ร่วมเข้าไปช่วยเหลือด้วย นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอาเซียนของเรา อย่างมองแค่ไทยหรือลาวเกิดภัยพิบัติ แต่ให้เรียกว่าเป็นการสร้าง วัฒนธรรมของอาเซียน คือการอยู่ร่วมกันอย่างพหุสังคม มีความหลากหลาย ทุกประเทศต้องรักกัน ซึ่งทาง สปป.ลาวก็รักเราอยู่แล้ว เขาก็ขอบคุณเรา ซึ่งคนก็บอกไปว่าไม่ต้อง ขอบขอบคุณเรา เพราะถึงเวลาเราเดือดร้อนท่านก็มาช่วยเรา

“คิดว่าปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็คลี่คลายเพราะน้ำลดลง ปัญหาต่อไปที่ลำบากคือการฟื้นฟู เขาจะอยู่กันอย่างไรรเป็นระยะที่ 2 ที่เรากำลังเข้าไปช่วย ถนนหนทางจะว่ากัน อย่างไร รวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตอนนี้ความช่วยเหลือที่เข้าไปแค่ประทังชีวิตเท่านั้นเอง ต่อไปก็ต้องหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชน ก็เหมือนน้ำท่วมบ้านเรา บ้านเรายังกว่านี้ นะ น้ำท่วมทั้งประเทศจำได้ไหมเล่า เราก็ยังผ่านมาได้ เราก็ต้องให้กำลังใจเขา ต้องเชื่อมั่นในรัฐบาลของเขา ซึ่งรัฐบาลของทุกประเทศผมคิดว่าตั้งใจทำเพื่อประชาชน ผมไป หลายประเทศพูดตรงกันหมด ประชาชนเป็นเป้าหมายที่จะต้องเป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าประชาชนไม่เข้าใจเรียกร้องมากขึ้นๆ รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีเงิน แล้วมันก็จะล้มเหลว ทั้งหมด ต้องระวัง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

“ประจิน” เตรียมถกช่วย “ลุงโดดตึก-ครูวิภา” ย่นนำมาเป็นบทเรียนแก่กระบวนการ ยุติธรรม

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีนายสุภชัย คัพพ สุนทร กระโดดอาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ลงมาเสียชีวิต เนื่องจากผิวดินที่ศาลพิพากษายกฟ้องกรณี ของลูกชายที่ถูกแทงเสียชีวิตเมื่อปี 2559 ว่าได้ให้เจ้าหน้าที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) คาดว่าจะประชุมได้ในวันที่ 31 ก.ค. หรือวันที่ 1 ส.ค.นี้ เพื่อติดตามประเด็นทั้งเรื่องของนายสุภชัยที่กระโดดอาคาร และกรณีของครูวิภา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน จ.กำแพงเพชร ที่ถูกลูกศิษย์เบียดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำให้ต้องชดเชยแทนในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน

“การประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การหาทางออก แต่เป็นการประชุมเพื่อช่วยกันดูว่ากระบวนการ ยุติธรรม และนำประเด็นดังกล่าวมาเป็นบทเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา กรณีของครูวิภาได้ส่ง เจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีไปพูดคุยและเสนอแนะให้ชะลอการบังคับคดี โดยการยึดทรัพย์เอาไว้ก่อน และให้เร่งตามนักศึกษาที่ครูวิภาค้ำประกันให้ เชื่อว่าส่วนใหญ่จะตามได้ ส่วนคดีของนายสุภชัยที่ กระโดดอาคาร หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน หรือปัญหาที่ไม่สามารถขอข้อมูลจาก หน่วยงานอื่นได้ หรือติดขัดเรื่องไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดการให้ จะเป็นลักษณะของการเป็นที่ปรึกษา ให้” พล.อ.อ.ประจินกล่าว

“สรรเสริญ” เผย นายกฯ เชิญชวนคนไทยน้อมนำ แนวพระราชดำริจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริจิต อาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยมีความสมัคร สดามสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่าง ยั่งยืน

“นายกฯ เน้นย้ำว่า จิตอาสา คือ จิตแห่งการให้แก่เพื่อน มนุษย์ด้วยความเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรง สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน และ มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของ คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยผ่านพ้น วิฤตต่าง ๆ มาได้ด้วยดี และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้า” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

มุมมอง

ภาษีซื้อต้องห้าม

บริษัทได้รับสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ กสท. ได้ดำเนินการพาดสายเคเบิลไปตามเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าในนามของ กสท. โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าพาดสายเคเบิลไปที่ กสท. และ กสท. จะเรียกเก็บเงินจากบริษัท ดังนี้ หากการไฟฟ้าออกใบกำกับภาษีในนามของ กสท. โดยมีข้อความว่า “จ่าย ชำระโดย...” โดยระบุชื่อเต็มของบริษัทลงไปด้วย บริษัทมีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 ได้ (กค 0706/พ./4768 ลว. 18 พ.ค. 2547)

บริษัทมีรายได้จากการขายสัตว์น้ำซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ข) และจากการขนส่งปลาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 ในการขนส่งปลาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมีทั้งการขนปลาให้กับเรือประมงของลูกค้าและเรือประมงของบริษัทเอง ดังนี้ บริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อเรือขนส่งได้ทั้งจำนวนเพราะการขนส่งปลาให้เรือประมงของตนเองนั้นเป็นการนำบริการของตนเองที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถือเป็นการใช้บริการของตนเองอันเข้าลักษณะเป็นบริการแล้ว

(กค 0706/พท/4582 ลว. 11 พ.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศเลิกบริษัท
บริษัท บัณสนุ จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บัณสนุ จำกัด ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทฯนี้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของ บริษัทฯ นี้ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 42/1 หมู่ 1 ต.หนองขี้ชาวก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภายในกำหนด 10 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

นายสุภกร มนัสรัมย์
ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ